

Số: /KH-UBND

Kon Plông, ngày tháng 7 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Chương trình số 108-CTr/HU ngày 17-7-2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 23-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”**

Căn cứ Kế hoạch số 2407/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 23-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”;

Thực hiện Chương trình số 108-CTr/HU ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 23-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”.

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 108-CTr/HU ngày 17-7-2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 23-5-2024 trên địa bàn huyện Kon Plông, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

**1. Mục đích:** Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TW nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện.

**2. Yêu cầu:** Việc cụ thể hóa phải bám sát nội dung Chỉ thị số 31-CT/TW, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, thời gian triển khai, hoàn thành.

### II. MỤC TIÊU

**1. Mục tiêu chung:** Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

**2. Mục tiêu cụ thể:** Phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao

động nghiêm trọng; tỉ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 1%/năm; số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 2%/năm; ít nhất 2%/năm số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

**1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động**

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh con người.

*\* Các Phòng, ban ngành thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.*

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động về vai trò và tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động trong giai đoạn hiện nay tại địa phương.

- Đưa các tiêu chí, chỉ tiêu, giải pháp về an toàn, vệ sinh lao động vào Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo quy định.

*\* Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.*

**2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động**

- Thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; trong đó, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về an toàn, vệ sinh lao động liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong quản lý, tiếp nhận báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Đẩy mạnh cải các hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng thiết thực, đơn giản, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người lao động. Quan tâm công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là đối với các dự án thuộc công trình thủy điện, đầu tư khai thác, xây lắp trên địa bàn huyện, nơi có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

- Chú trọng an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, thực hiện tốt chính sách khám sức khoẻ định kỳ, giám định, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, điều trị, tiền lương, chi phí y tế, trợ cấp, bồi thường, bảo hiểm và các chính sách khác theo đúng quy định cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại để bảo đảm thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động, không thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

*\* Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện thường xuyên.*

### **3. Tăng cường đào tạo, nâng cao hiểu biết, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm vệ sinh lao động cho người lao động**

Đưa nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động vào chương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn huyện; lồng ghép, tích hợp giảng dạy trong chương trình chính khoá theo quy định và kết hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến trong các chương trình ngoại khoá tại các trường trung học trên địa bàn huyện.

*\* Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.*

Chú trọng công tác đào tạo an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh... Thực hiện tốt công tác hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành nghề khác tại địa phương.

*\* Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện.*

#### **4. Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách an toàn, vệ sinh lao động**

Tăng cường nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cả khu vực không có quan hệ lao động.

*\* Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện.*

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, trong đó chú trọng thu hút đầu tư cho các hoạt động triển khai biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác tự kiểm tra, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định; vận động đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các ngành lao động, y tế, môi trường với các tổ chức công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và Nhân dân trong việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

*\* Ủy ban nhân dân huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên.*

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội**

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình số 108-CTr/HU, ngày 17-7-2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy và sơ kết, tổng kết theo quy định.

**2. Các Phòng, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả tốt và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Chương trình hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kon Plông.

#### **3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, trong đó lưu ý: Bố trí ngân sách và

lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch tại địa phương; chủ động lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác an toàn, vệ sinh lao động vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm để triển khai thực hiện.

- Thường xuyên rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các hành vi vi phạm về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cá nhân và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quản lý.

#### **4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện**

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp, đúng quy định. Định kỳ hằng năm (*trước ngày 10 tháng 12*) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội*) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo chung. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo bằng văn bản về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/d);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (p/h);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội (p/h);
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- CVP, PCVP HĐND-UBND huyện phụ trách;
- Lưu VT-LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Thắng**